



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
27 กุมภาพันธ์ 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### รายงานผู้ติดเชื้อและสถานการณ์ในจังหวัดต่าง ๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิก, กรมประชาสัมพันธ์, js100, mcot, TNN, thailandplus, INN, newtv, acnews, nationtv, sanook, kapook, nationweekend, springnews, thansettakij, thebankokinsight)

-ศบค. เผยแพร่สถานการณ์ประจำวัน 26 ก.พ. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 37 ราย จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 32 ราย จากการค้นหาเชิงรุก 5 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 25,809 ราย หายป่วยสะสม 24,952 ราย อยู่ระหว่างรักษา 774 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 83 ราย

-**จ.สมุทรสาคร** พบผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย จากการค้นหาเชิงรุก 5 ราย เป็นคนต่างชาติ พบจากตรวจหาเชื้อในรพ. 14 ราย

-**จ.ตาก** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นแรงงานชาวเมียนมาที่ไปตรวจสุขภาพที่รพ.แม่สอดเพื่อต่อทะเบียน เพศหญิง อายุ 51 ปี อยู่ในห้องความดันลบที่รพ.ท่าสองยาง โดยรพ.ท่าสองยางจะตรวจเชิงรุกแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน อ.ท่าสองยาง

-**จ.ปทุมธานี** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8 ราย จากการค้นหาเชิงรุก เป็นคนไทย 4 ราย ต่างด้าว 4 ราย

### มาตรการของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ไทยรัฐ

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ผู้บริหารได้มอบหมายภารกิจให้ อสม.บอกร่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยลงพื้นที่สร้างความรู้ ความใจ รวมถึงความมั่นใจในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน พร้อมทั้งร่วมกับสสจ.สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับการฉีด นอกจากนี้ ต้องเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปฯ หมอพร้อม ที่เป็นช่องทางการสื่อสาร ตลอดจนติดตามอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ระบบนัดรับวัคซีน และการรายงานผลแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเริ่มฉีดประชาชนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เดือน มี.ค.เป็นต้นไป ขณะเดียวกัน กลุ่มที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสาร อสม.ต้องเข้าไปช่วยเหลือ โดยประสานความร่วมมือกับรพ.สต. ทั้งนี้ อสม.เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่สมัครใจรับการฉีดมากที่สุดถึงกว่าร้อยละ 70

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, sanook)

-นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนพ.สสจ.ตาก เปิดเผยแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของชินโนแวก หลังได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตแรก 5 พันโดส กลุ่มเป้าหมายแรก คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 3 พันโดส และเจ้าหน้าที่สัมผัสผู้ป่วย 2 พันโดส

### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, workpointtoday, one31)

-นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้อนุมัติแบบกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัดขึ้นป้องกันโควิด 19 อย่างเร่งด่วน เพื่อดูแลประชาชนและทำให้เกิดความมั่นใจในการฉีดวัคซีน ค่าเบี้ยประกันภัย 70-1,000 บาท/ปี มี 6 บริษัทที่ได้รับการอนุมัติ หากเกิดอาการแพ้คุ้มครอง 5 แสน ถึง 1 ล้านบาท

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า

-สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศเรื่องเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้า-ออกประเทศไทย ฉบับที่ 5 โดยให้เพิ่มอากาศยานที่ทำการบินในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีผู้โดยสารถ่ายลำหรือเปลี่ยนลำ (Transit/Transfer Flight) สามารถบินเข้า-ออกประเทศไทยได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า)

-ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน อ.เสิงสาง ว่า บุคลากรการแพทย์ของ อ.เสิงสาง ร่วมกับสสจ.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างจากกลุ่มเสี่ยงพื้นที่บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 14 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 รอบ 2 หลังจากพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เมื่อวันที่ 11 และ 16 ก.พ. เป็นคนในครอบครัวเดียวกันที่เดินทางมาจาก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี มาร่วมงานศพในพื้นที่บ้านหนองบัวแดง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย, ศูนย์ข่าวแอฟซิก, บ้านเมือง, innnews, จส.100

-พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า อบจ.ปทุมธานี ร่วมกับรพ.ประชานิธิปัตย์ ได้ตั้งกองอำนวยการป้องกันและควบคุมโรคฯ ตรวจด้วย Rapid Test หากได้ผลบวกจะ Swab ซ้ำ ควบคุมกับรถพระราชทาน เชื่อว่าภายใน 1 เดือน จะคุมสถานการณ์ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-ตลาดสี่มุมเมือง สรุปผลการตรวจโควิดเชิงรุก วันที่ 16-24 ก.พ. 2564 ทั้งหมด 4,900 ราย พบผู้ติดเชื้อรวม 9 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, tnnthailand

-รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ยืนยัน ตลาดกลางกุ้งเปิดตามปกติ 1 มี.ค.นี้ คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด 19 หวังสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย พร้อม

## ประเด็นข่าว

ประเมินเป็นระยะๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-กทท.แบ่งนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ก่อนเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศเป็น 5 กลุ่ม รวมกว่า 5,800 คน

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, sondhitalk, innnews, newtv, tnnthailand, nationtv.)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รวม.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า วัคซีนซิโนแวคได้รับการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดส่งให้พ.ทุกแห่งฉีดให้กับประชาชนตามแผนบริหารจัดการวัคซีนของสธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแชนนิก, ฐานเศรษฐกิจ, thebangkokinsight, จส.100)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ผลการทบทวนเอกสารข้อมูลกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของวัคซีนโควิด 19 ของซิโนแวค ประเทศจีน รุ่นการผลิตที่ประเทศไทยได้รับมีความสอดคล้องตามกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับอย. กรมฯ จึงให้การรับรองรุ่นการผลิตวัคซีนของซิโนแวคที่ส่งให้ประเทศไทย ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำวัคซีนไปใช้ได้ทันตามความต้องการของประชาชน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า

-นพ.โสภณ เมฆธน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สธ. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 กล่าวว่า หลังจากวัคซีนของซิโนแวคผ่านการตรวจตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว องค์การเภสัชกรรมจะกระจายวัคซีนไปตามรพ.ต่างๆ ใน 13 จังหวัด ภายในเสาร์-อาทิตย์นี้ ส่วนวัคซีนของบ.แอสตราเซนเนกาต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่นกัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแชนนิก, จส.100, บ้านเมือง, innnews

-พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ผกก.ถึงผู้มีอำนาจในการจัดหาวัคซีนให้เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนที่องค์การอนามัยโลก พร้อมยกตัวอย่างประเทศรัสเซียที่สามารถควบคุมโรคระบาดได้เนื่องจากวัคซีนมีประสิทธิภาพ หากคอยวัคซีนจากจีน อเมริกา และประเทศกลุ่มEU จะช้า

#### 2.การฉีดวัคซีนให้นายกฯ และ รวม.สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, มติชน, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, สปริงนิวส์, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, สยามรัฐ, สปริงนิวส์, thaiPBS)

-นพ.โสภณ เมฆธน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สธ. เปิดเผยว่า สธ.เตรียมการฉีดวัคซีนให้นายกฯ วันที่ 28 ก.พ. ที่สถาบันบำราศนราดูร แต่ยังไม่ระบุเวลาและสามารถเปลี่ยนแปลงได้

-นพ.อภิชาติ วชิระพันธ์ ผอ.สถาบันบำราศนราดูร เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้เตรียมสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนให้กับนายกฯ โดยใช้หอประชุมอัจฉรา โดยเตรียมความพร้อมไว้สูงสุด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า ตามที่มีข่าวนายกฯ จะฉีดวัคซีนในวันที่ 28 ก.พ.นั้น ขณะนี้นายกฯ ขอเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนออกไปโดยไม่มีกำหนด และไม่ได้แจ้งเหตุผลแต่อย่างใด

#### 3.นทท.เนเธอร์แลนด์ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, tnntailand, newtv.)

-นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ศบค.ได้ประกาศผู้ป่วยโควิด 19 จากการระบาดระลอกใหม่เพิ่ม 1 ราย ที่ประจวบคีรีขันธ์ เป็นชายชาวเนเธอร์แลนด์ อายุ 49 ปี มาเที่ยวและพักอาศัยที่หัวหิน วันที่ 23 ก.พ. เดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสที่รพ.กรุงเทพ-หัวหิน เพื่อเดินทางกลับประเทศ โดยไม่มีอาการป่วย วันที่ 24 ก.พ. ผลตรวจพบติดเชื้อ การตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสใกล้ชิด 15 ราย ทั้งภรรยาและบุตร เพื่อนร่วมงานเลี้ยง เพื่อนนั่งรับประทานอาหาร ผลเป็นลบทั้งหมด เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนโรคและทำลายเชื้อในสถานที่ที่เกี่ยวข้องและขอยืนยันความปลอดภัย ส่วนประชาชนทั่วไปที่อยู่ในไนท์คลับของผู้ป่วยหากกังวลว่าอาจจะเป็นในกลุ่มเสี่ยงขอรับการตรวจคัดกรองได้ที่รพ.หัวหิน สันนิษฐานว่าผู้ป่วยอาจจะติดเชื้อระหว่างการกักตัวตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. ขณะนี้รักษาที่รพ.หัวหิน ไม่มีอาการแทรกซ้อน และจะตรวจหาเชื้ออีกครั้งวันที่ 1 มี.ค. หากผลตรวจเป็นลบ สามารถเดินทางกลับประเทศได้

#### 4.เสนอแบ่งโซนเปิดเรียนสมุทรสาคร

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, สำนักข่าวอิศรา, natointv.

-นักวิชาการหลายภาคส่วนเสนอหน่วยงานภาคี จ.สมุทรสาคร เปิดโรงเรียนแบบโซนนิ่งเพื่อลดผลกระทบหลังจากปิดเรียนนาน โดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาส เข้าไม่ถึงการศึกษาออนไลน์ ได้หารือร่วมกับ รก.ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร เพื่อเสนอศบค.ให้มีมาตรการโซนนิ่ง พิจารณาเปิดเรียนในพื้นที่ที่ไม่มีความ

## ประเด็นข่าว

เสี่ยงการแพร่ระบาด โดยมีมาตรการดูแลอย่างเข้มงวด ซึ่งบางโรงเรียนได้เตรียมพร้อมทั้งการทำความสะอาด วางแผนตามมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด เช่น ตรวจ Swab ครูก่อนที่จะมาสอนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีครูดัดเชื้อมาแพร่สู่เด็ก

## 5.คนรับวัคซีนบริจาคเลือดได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, workpointtoday, kapook, newtv, thaiPBS)

-ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนชนิดเชื้อตายสามารถมาบริจาคโลหิตได้เลย ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อเป็น เช่น หัด หัดเยอรมัน คางทูม สุกใส ต้องรอ 2 สัปดาห์ก่อนค่อยบริจาคโลหิต โดยวัคซีนโควิด 19 ในปัจจุบันเป็นเชื้อตายทั้งหมด ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วจะมีระดับภูมิคุ้มกันสูง แต่ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาการใช้ Plasma ของผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วมารักษาผู้ป่วย

## 6.การตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยตนเอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กว่า rapid antibody test ที่ผ่านการอนุมัติจากทางการแล้ว มี false negative และ false positive จำนวนมาก คือ คนที่ติดเชื้อได้ผลลบ และคนที่ไม่ได้ติดได้ผลบวก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เคยเตือนเรื่องการตรวจ Rapid Test ต้องตรวจหลังรับเชื้อ 5 -10 วันขึ้นไป หากตรวจหลังเสี่ยงรับเชื้อวันที่ 1 หรือ 3 เมื่อได้ผลเป็นลบยังยืนยันไม่ได้ว่าติดเชื้อหรือไม่ ดังนั้น การตรวจด้วยอุปกรณ์ในช่วงเวลาการตรวจจึงมีความสำคัญ และการตรวจต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ห้ามซื้อมาตรวจเอง

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thaipbs, newtv, thestandard, xinhuathai, worldmeters)

-อังกฤษ สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 ทรงมีพระราชสาส์นถึงพสกนิกรผ่านคลิปวิดีโอ รมรungskให้ประชาชนรับการฉีดวัคซีน... องค์กรพันธมิตรเพื่อวัคซีน(กาวิ) ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรร่วมพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เริ่มแจกจ่ายวัคซีนให้กับประเทศกำลังพัฒนา วัคซีนชุดแรกได้ส่งถึงประเทศกานาแล้ว ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรเป็นหัวเรือใหญ่ในโครงการโคแวกซ์ โดยมอบเงินสนับสนุน 548 ล้านปอนด์ (ราว 23,194.41 ล้านบาท) เพื่อให้ทั่วโลกได้เข้าถึงวัคซีนโควิด 19 โดยวัคซีนมากกว่า 1,000 ล้านโดสจะถูกส่งไปยัง 92 ประเทศ... เกาหลีใต้ เริ่มฉีดวัคซีนของบ.แอสตราเซนเนกา-ออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลบ้านพักคนชรา ตามด้วยการฉีดวัคซีนของบ.ไฟเซอร์ ประเทศสหรัฐฯ ในวันถัดไป แก่บุคลากรการแพทย์ 55,000 คน... ฝรั่งเศส พิจารณาใช้มาตรการล็อกดาวน์ช่วงสุดสัปดาห์ในเดือน มี.ค. พร้อมตกลงกับรัฐบาลเยอรมนีให้การข้ามพรมแดนต้องยื่นใบตรวจหาเชื้อ... สิงคโปร์ พิจารณาใช้มาตรการล็อกดาวน์ช่วงสุดสัปดาห์ในเดือน มี.ค. พร้อมตกลงกับรัฐบาลเยอรมนีให้การข้ามพรมแดนต้องยื่นใบตรวจหาเชื้อ... ลิงคอปร์ พิพากษาจำคุก นายไนเจล สเกีย ชาวอังกฤษ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ปรับเงิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 22,852 บาท ฐานละเมิดมาตรการกักตัว... WHO มีรายงานเชื้อโควิด 19 กลายพันธุ์แพร่ระบาดง่ายและเร็วกว่าเดิม 3 ชนิด คือ เชื้อกลายพันธุ์ในอังกฤษ, เชื้อกลายพันธุ์ในแอฟริกาใต้ และเชื้อกลายพันธุ์ในบราซิล”

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 113,957,413 ราย ผู้เสียชีวิต 2,527,926 ราย รักษาหาย 89,517,901 ราย

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

## น้ำพุโซดาช่วยกระเจา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ)

-นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี กล่าวถึงกรณีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจาะพบแหล่งน้ำบาดาลใน ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา และ 2 ใน 3 บ่อที่พบมีรสขาคคล้ายโซดา ว่า ปัจจุบันมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมและทดลองดื่มน้ำพุบาดาลโซดาเป็นจำนวนมาก จังหวัดจึงมีหนังสือถึงอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเลขาธิการ ออย. มาประชุมเพื่อหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำใต้ดิน ในวันที่ 5 มี.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาเยี่ยมชมพื้นที่บ่อน้ำพุบาดาลโซดา บ้านสระตาโล หมู่ 12 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี และต่อคิวลงทะเบียนเพื่อเข้าไปทดลองดื่มน้ำพุ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. เจ้าหน้าที่ ออย.และสสจ.กาญจนบุรี ได้เดินทางมาเก็บตัวอย่างน้ำแร่ดิบและน้ำแร่โซดาที่ผ่านการกรองไปตรวจสอบ